



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : แนวทางการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ

สถานที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น.

ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

แนวทางการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดกิจกรรม “Hello Wednesday” เดือนมิถุนายน 2565 และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “แนวทางการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ” โดย นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ได้ **ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด** เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) มีผลบังคับใช้วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ที่เป็นสารเสพติด เนื่องจากหากได้รับสาร THC มากเกินปริมาณที่กำหนดจะทำให้เกิดการเสพติดจนเป็นนิสัยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

กรมอนามัยได้ควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกำหนดให้ **“กลิ่น-ควัน กัญชา เป็นเหตุรำคาญ”** ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ **ประกาศกระทรวงสาธารณสุข** เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควัน กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของกัญชา กัญชง ซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด หลอดลมอักเสบ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนี้ ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ทารก สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีประวัติซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคจิตเภท ให้หลีกเลี่ยงใช้ หรือสัมผัสควันกัญชา ส่วนบุคคลทั่วไป ให้เลี่ยงการใช้เพื่อสันทนาการ หากบุคคลใดก่อให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชาซึ่งรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ถือว่ากระทำการอันเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารใช้กัญชาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ได้แก่ 1) จัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา 2) แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด 3) แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร 4) แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ 5) แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง หากรับประทานอาหารที่ใช้ใบกัญชาทราบ และ 6) ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรค โดยสามารถศึกษาข้อมูลแนวทางการควบคุม กำกับ การใช้กัญชาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม :

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/035/T_0008.PDF
- คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควัน กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 <https://laws.anamai.moph.go.th/th/recommendation/210171>
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 <https://laws.anamai.moph.go.th/th/doh-annuance/210249>
- ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 <https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/208766>
- ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 <https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/210205>



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th